



บทสัมภาษณ์ นายอรุณ ไชยภาณี

ปัจจุบันสังกัดหน่วยงานพัฒนาสถาบันบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
ชำนาญงาน

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน รุ่น 2

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสัมภาษณ์ที่ 1 เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

การให้คำสัมภาษณ์ของนายอรุณ ไชยภาณี :

“กระผมรู้สึกประทับใจในความพร้อมของสถานที่หลังจากคำแนะนำของเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่มาศึกษาก่อน
กระผม และกระผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ โดยท่านคณบดี ดร.สมชาย คุ้มพูล ในขณะนั้น ได้แนะนำ
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จัดไว้เป็นอย่างดี
สามารถช่วยให้เกิดบรรยากาศต่อการศึกษาระดับปริญญาโทได้เป็นอย่างดี และท่านคณบดียังแนะนำการ
สอนตามกระบวนการรายวิชา ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตุผลที่ทำให้กระผมได้ตัดสินใจเลือกเรียนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่นี่ ”

คำสัมภาษณ์ที่ 2 จุดเด่นหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ซึ่งท่านมีความภาคภูมิใจและมั่นใจเมื่อได้
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะทำให้ท่านสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ฯ ระบบ Fast –Track
หรือ Weekend Program ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวิสัยทัศน์ของท่าน

การให้คำสัมภาษณ์ของนายอรุณ ไชยภาณี :

“กระผมได้พิจารณาเห็นว่า หลักสูตร ฯ ที่ทำการเปิดสอนนี้มีความเหมาะสมสำหรับคนซึ่งมีงานทำแล้วการ
จัดสรรเวลาที่ลงตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การเรียนเป็น Block cues เฉพาะวันอาทิตย์ช่วยให้สามารถแบ่งเวลา

งาน ครอบครัว และการเรียนได้ง่ายขึ้น เนื้อหาของวิชาเรียนในหลักสูตร ก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการใน ภาครัฐและเอกชน น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตของกระผม และ กระผมมีความเชื่อมั่นว่าการจัดหลักสูตรการสอนเป็นแบบภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ ระบบ Fast-Track หรือ Weekend Program จะทำให้สามารถเรียนจบได้ตามเวลาที่กำหนด "

คำสัมภาษณ์ที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ ต่อหลักสูตร และคณะรัฐศาสตร์ (ถ้ามี)

การให้คำสัมภาษณ์ของนายอรุณ ไชยภาณี :

อยากให้มีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมขึ้นอีกเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ